



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๒๙๑

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

ศิริกาญจน์

(นางศิริกาญจน์ สุวรรณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. เชิญข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๓๐ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.ให้บริการจัดการไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ - กวดขันผู้ค้าไม่ให้ทิ้งเศษอาหารและไขมันลงท่อระบายน้ำ
- ❖ กทม.เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 คุมเข้มความปลอดภัยโรงพยาบาลในสังกัด
- ❖ เข้มงวดเฝ้าระวังการลักลอบจำหน่ายกัญชา หรืออาหาร เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาในตลาดนัดจตุจักร

❖ กทม.ให้บริการจัดการไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ - กวดขันผู้ค้าไม่ให้ทิ้งเศษอาหารและไขมันลงท่อระบายน้ำ

นายวิรัตน์ มั่นสนธิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวกรณีมีการเสนอข่าวการลอกท่อระบายน้ำในบริเวณชุมชนมักพบขยะและไขมันจากร้านอาหารที่จับตัวเป็นก้อนแข็งว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงปัญหาไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ จึงจัดให้มีบริการจัดการไขมันแบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บขนและการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีรถเก็บไขมันขนาด ๒ ลูกบาศก์เมตร และรถดูดไขมันขนาด ๑๔ ลูกบาศก์เมตร ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ ๕๐ สำนักงานเขต และนำมากำจัดอย่างถูกสุขลักษณะที่โรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่อ่อนนุชและหนองแขม ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บไขมันและกำจัดไขมันแก่สถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดไขมันอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่เขตต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก และขอความร่วมมือประชาชนให้จัดการไขมันที่ต้นทาง แยกไขมันเพื่อรอการจัดเก็บอย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ สำนักงานเขตยังได้กำกับดูแลการจัดการไขมันของสถานประกอบการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยให้บริการจัดเก็บไขมันแก่สถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดไขมัน ได้แก่ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหาร และบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยสามารถแจ้งขอรับบริการดูดและจัดเก็บไขมันได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต

นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวถึงมาตรการเพิ่มความเข้มงวดกวดขันผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและร้านอาหารริมทางไม่ให้ทิ้งขยะเศษอาหารและไขมันลงท่อระบายน้ำว่า สำนักเทศกิจ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบ กวดขัน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหน้าอาคารบ้านเรือนของตนเองให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ สำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ได้มีข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ห้ามทิ้งขยะลงบนทางเท้า โดยผู้ค้าต้องจัดให้มีถังขยะ หรือภาชนะรองรับขยะของตนเองและนำไปทิ้งในจุดที่ กทม.กำหนดไว้ ส่วนผู้ค้าอาหารที่มีการปรุง หุง ต้ม รวมทั้งล้างภาชนะ ถ้วยชาม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้า ซึ่งห้ามถ่ายเทน้ำ เศษอาหาร ไขมัน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยลงบนพื้น หรือลงท่อ หรือทางระบายน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้พัฒนาจุดนำร่องหาบเร่แผงลอยที่ถนนเยาวราชและถนนข้าวหลาม เขตสัมพันธวงศ์ ที่ติดตั้งถังดักไขมันและน้ำทิ้งบนรถเข็น ซึ่งจะแก้ปัญหาการเททิ้งน้ำเสียลงในท่อระบายน้ำและจะขยายการดำเนินการไปในจุดทำการค้าอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป

❖ **กทม.เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 คมเข้มความปลอดภัยโรงพยาบาลในสังกัด**

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวถึงการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน BA.๒.๗๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ได้ติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมทั้งจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยทุกระดับ ความรุนแรงและมีทีมสหสาขาวิชาชีพติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำประชาชน รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัด กทม.เพิ่มความระมัดระวังตนเองและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยโรงพยาบาลในสังกัดให้ทุกคนประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ “BKK COVID-19” ทุกวันที ๑ และ ๑๖ ของเดือน ใช้มาตรการ COVID Free Setting สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโควิด 19 ให้ผู้มารับบริการ โดยจัดให้มีระบบระบายอากาศ สุขอนามัย สะอาดปลอดภัย เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก ๑ - ๒ ชั่วโมง โดยเฉพาะลิฟต์โดยสาร รวบันได เก้าอี้พักรอ ห้องน้ำ และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ขอเน้นย้ำประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสังเกตอาการตนเองหลังจากมีความเสี่ยงและควรตรวจคัดกรองตนเองด้วยวิธี ATK หากมีผลบวกจะได้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันทีทันใด และขอความร่วมมือผู้ป่วยที่กักตัวครบตามกำหนด ๕ วัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคต่อไป

❖ **เข้มงวดเฝ้าระวังการลักลอบจำหน่ายกัญชา หรืออาหาร เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาในตลาดนัดจตุจักร**

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีมีการเสนอข่าวพบการขายกัญชามวนในตลาดนัดจตุจักร โดยระบุกลุ่มที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นเยาวชนว่า จากการลงพื้นที่ตรวจตราของเจ้าหน้าที่และพนักงานตลาดนัดจตุจักรไม่พบการขายกัญชา กัญชง แต่เนื่องจากตลาดนัดจตุจักรมีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ ๘๘.๕ ไร่ แผงค้าถาวรมากกว่า ๘,๐๐๐ ร้านค้า อาจจะมีบางร้านที่ลักลอบนำมาขายโดยไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศแพทยสภา เรื่อง ไม้ใช้กัญชาในทางที่ผิด ซึ่งมีข้อห้ามอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามตลาดนัดจตุจักรมิได้ปล่อยปละละเลย ยังคงเข้มงวดกวดขันตรวจตราการลักลอบขายกัญชากายในตลาด โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานตลาดนัดจตุจักร ได้ประกาศเสียงตามสายภายในตลาด เพื่อให้ผู้ค้าได้รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบการทำการค้าอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการห้ามขายกัญชา กัญชงโดยเด็ดขาด ขณะเดียวกันได้แจ้งให้ผู้ประกอบการค้าผู้ค้าประเภทอาหารสำเร็จรูป อาหารปรุงสุก ติดป้ายบอกผู้ซื้อ หรือผู้บริโภคให้เห็นชัดเจนว่า ร้านค้าไม่ได้ใช้กัญชาเป็นส่วนผสมของอาหาร นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครและกรมอนามัย ยังได้เน้นย้ำหากมีผู้สูบกัญชา หรือพืชอื่นใดทำให้เกิดกลิ่น หรือควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ถือเป็นเหตุรำคาญ หากพบเห็นสามารถแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร